



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๒๑๘

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๐ ชั่วโมง มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาวรณช สยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายแรกไปแล้วกว่า ๑,๗๙๐ ราย	mgronline, prachachat, thansettakij, thainews, bangkokbiznews, sondhitalk, fm๙๑bkk, twitter.com/Thansettakij, twitter.com/fm๙๑trafficpro	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.เป็นต้นมา สำหรับกลุ่มเป้าหมายในสัปดาห์แรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เสี่ยง ๖ เขต คือ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตบางแค เขตจอมทอง และเขตภาษีเจริญ สรุปรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มี.ค.๖๔) ให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๔๐๘ ราย แบ่งเป็นบุคลากรโรงพยาบาลสังกัด กทม. ๓ แห่ง ๘๕ ราย และโรงพยาบาลสังกัดอื่น ๓๒๓ ราย สรุปจำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๔ มี.ค.๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๗๙๐ ราย ผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับวัคซีน (ยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๔ มี.ค.๖๔) ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง ๑๑ ราย และไม่พบผู้ที่มีอาการรุนแรง ทั้งนี้ ขั้นตอนการฉีดวัคซีนเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และแนวทางที่ได้ซักซ้อมไว้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับวัคซีนสูงสุด อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ด้านบวก - ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เพื่อลดความกังวลของประชาชน	- สำนักงานอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แผนและเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงกระบวนการเข้ารับวัคซีน และการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๒	กทม.รับมอบสิ่งของจากภาคเอกชนสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-๑๙	mgronline, thunhoon, thebangkokinsight, bluechipthai, bangkokbiznews, energynewscenter, biztodaystation, thansettakij	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้รับมอบสิ่งของจากภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สำหรับสิ่งของที่ได้รับมอบประกอบด้วย หนูนยนต์ดินสอด (Dinsow) รุ่น ๔ จำนวน ๕ ตัว เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์คัดกรองและตรวจอาการผู้ป่วยเบื้องต้น จาก บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด โดยจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ๕ แห่ง ๆ ละ ๑ ตัว เป็นระยะเวลา ๔ เดือน รวมทั้งรับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๑ - ๒% จำนวน ๑,๐๐๐ แกลลอน แกลลอนละ ๓๐ ลิตร รวม ๓๐,๐๐๐ ลิตร สำหรับนำไปฉีดฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนสังกัด กทม.และพื้นที่สาธารณะ จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และกลุ่มบริษัท โซลเวย์ ประเทศไทย (Solvay) นอกจากนี้ยังรับมอบ	ด้านบวก - รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จากภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			รถยนต์ ๔ คัน สำหรับใช้เดินทางคัดกรองและสอบสวนโรค เป็นระยะเวลา ๑ เดือน จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) และรับมอบน้ำตาลทราย ๓,๐๐๐ กิโลกรัม จากกองทุนมิตรผล-บ้านปู บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด		
๓	กทม.ขาย ทอดตลาด ป้ายโฆษณา เสาตอม่อ หมดสัญญา	แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, naewna	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวว่า กทม.ดำเนินโครงการให้สิทธิติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณตอม่อสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกและสะพานยกระดับของ กทม. จำนวน ๔ กลุ่ม ปัจจุบันได้หมดสัญญาลงเหลือบางพื้นที่ซึ่งจะหมดสัญญาในเดือน ก.พ.๗๗ ในกลุ่มที่หมดสัญญาได้มีการรื้อถอนป้ายโฆษณาออกหมดแล้ว สำหรับป้ายเก่าที่หมดสัญญา กทม.จะประกาศขายทอดตลาดให้ผู้ชนะการประมูลดำเนินการรื้อถอนป้ายเองทั้งหมด ซึ่งโครงการดังกล่าวเอกชนที่ได้รับสิทธิจะรับผิดชอบลงทุนเองทั้งหมด โดยจ่ายผลตอบแทนให้ กทม.แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ผลตอบแทนเป็นรายเดือนขึ้นอยู่กับแต่ละสัญญาเฉลี่ยประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน และผลตอบแทนรายปี หรือเงินโบนัสพิเศษประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ตลอดอายุสัญญา ซึ่งระหว่างดำเนินการ กทม.จะติดตามประเมินผลเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาต่อสัญญาซึ่งจะทำทุก ๆ ๓ ปี หากผลการประเมินพบว่าเอกชนที่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด กทม.มีสิทธิยกเลิกสัญญาทันที แต่หากรายใดปฏิบัติตามเงื่อนไขจะพิจารณาต่อสัญญาให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะครบอายุสัญญาที่กำหนด สำหรับในอนาคต กทม.จะดำเนินโครงการนี้ต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.	ด้านบวก - รื้อถอนและขายทอดตลาดป้ายโฆษณาที่สิ้นสุดสัญญาพร้อมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเอกชนที่ได้รับสิทธิ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการของเอกชนผู้ได้รับสิทธิติดตั้งป้ายโฆษณาของ กทม.ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๔	ป.กทม. ตรวจ ความคืบหน้า การก่อสร้าง เขื่อนคลอง เปรมประชากร ช่วงที่ ๔	thainews, fm๙๑bkk, prachachat, thansettakij, nationthailand	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ชุมชนตลาดบางเขน เขตหลักสี่ และชุมชนสามัคคีเทวสุนทร เขตจตุจักร เพื่อตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ ๔ และการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรว่า โครงการแบ่งเป็น ๔ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คานาล (เขตดอนเมือง) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒, ช่วงที่ ๒ จากสุดเขตกรุงเทพฯ ถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คานาลถึงถนนสรงประภา (เขตดอนเมือง) ดำเนินการปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕, ช่วงที่ ๓ จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ (เขตดอนเมือง-เขตหลักสี่) ดำเนินการปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ และช่วงที่ ๔ จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (เขตหลักสี่-เขตจตุจักร) ดำเนินการปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕	ด้านบวก - พัฒนาลongเปรมประชากรตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร - เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสีย	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ ๔ และการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- สำหรับช่วงที่ ๔ ประกอบด้วยการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ทางเดินหลังเขื่อน และราวเหล็กกันตก ในพื้นที่ก่อสร้างมีบ้านรูกกล้า ๑๓ ชุมชน บ้านรูกกล้า ๑,๔๖๙ หลัง อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ ๙ ชุมชน บ้านรูกกล้า ๑,๑๗๕ หลัง รั้อยายแล้ว ๑๔๖ หลัง อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร ๔ ชุมชน บ้านรูกกล้า ๒๙๔ หลัง ปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ได้ความยาวประมาณ ๘๕๐ เมตร จากพื้นที่ทั้งหมด ๑๐,๗๐๐ เมตร คิดเป็น ๘% ตอกเสาเข็มแล้ว ๘๔๓ ต้น จากทั้งหมด ๑๕,๖๐๐ ต้น คิดเป็น ๕.๔๐% ติดตั้งแผงกันดินแล้ว ๘๓๕ ช่อง งานวางระบายน้ำได้ความยาว ๓๓๑ ม. งานทางเดินหลังเขื่อนได้ความยาว ๒๑๓ ม. ผลงานรวมทั้งโครงการ ๔.๑๒%</p>		
๕	ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ว่างในช.วิภาวดี ๑๘ เป็นสวนสาธารณะตามโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐	thainews	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท.กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณซอยวิภาวดี ๑๘ แยก ๓ เขตจตุจักร เป็นสวนสาธารณะตามโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ จึงขยายผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็น ๑ ใน ๑๑ โครงการนำร่อง มีพื้นที่รวมประมาณ ๒ ไร่ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ยกพื้นที่ให้ กท. โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำเป็นสวนสาธารณะของชุมชน ภายใต้แนวคิดสวนสาธารณะขนาดเล็ก (Pocket Garden) เป็นพื้นที่สีเขียวที่ครบวงจร ดูแลรักษาง่ายสบายตา ทุกคนเข้าถึงได้ มีความปลอดภัยสูง และลดจุดอับสายตา โดยใช้หลักการออกแบบทางอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่สอดคล้องประสานความเป็นชุมชนเมือง (Urban) รองรับสังคมคนเมืองทุกช่วงวัย ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า ๘๐ % แล้ว คาดจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ให้ประชาชนมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - พัฒนาพื้นที่ว่างในช.วิภาวดี ๑๘ เป็นสวนสาธารณะ ตามโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ - เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนำพื้นที่ว่างมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะ</p>
๖	เดินหน้าโครงการทางม้าลายต้นแบบเพื่อความสะดวก	mgronline	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กท. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง" ระบุ กท.ดำเนินโครงการทางข้าม (ทางม้าลาย) ต้นแบบ นำร่องที่สี่แยกอโศกมนตรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแยกที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก มีปัญหาการจราจรติดขัดและยังพบปัญหา อาทิ รถยนต์จอดขีดเส้นทางม้าลาย</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ออกแบบทางข้ามต้นแบบที่สะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนนำร่องที่แยกอโศกฯ</p>	<p>- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำทางม้าลายต้นแบบนำร่องบริเวณแยก</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-	ช่องผู้พิการและประชาชน		<p>หรือจอดทับทางม้าลาย, รถจักรยานยนต์จอดทับทางม้าลายเพราะไม่มีที่จอดระหว่างรอสัญญาณไฟจราจร, คนข้ามถนน.มักเดินหลบ/เดินแทรก รถจักรยานยนต์ที่จอดทับทางม้าลาย หรือเดินทางอื่นที่ไม่ใช่ทางม้าลายแทน ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานอกจากปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องวินัยการจราจรแล้ว การออกแบบเชิงโครงสร้างสาธารณูปโภค เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญ</p> <p>- กทม.ได้เลือกแยกอโศกฯ เป็นทางม้าลายต้นแบบ โดยทำทางม้าลายให้กว้างขึ้น เป็นสีแดง-ขาว มีค่าเตือน “พื้นที่จับปรับ” เพิ่มพื้นที่ให้รถจักรยานยนต์จอดรอไฟแดง เจาะเกาะกลางถนนทำทางม้าลายให้เดินเลี้ยวต่อมอเตอร์ไฟฟ้า ยกพื้นถนนให้เป็นเนินหลังเต่าตรงทางม้าลายที่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด เพื่อให้รถชะลอตัว พร้อมทั้งทำทางเท้าให้กว้างขึ้น ปรับปรุงฝาท่อให้เรียบเสมอทางเท้า ทำทางลาดและปูแผ่นเบรลล์บล็อก (Braille Block) ให้คนที่ใช้วีลแชร์ และคนพิการทางสายตาสามารถสัญจรได้สะดวก รวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่าง และไฟจราจรข้ามถนนแบบมีปุ่มกด เพื่อให้ทุกคนเดินข้ามทางม้าลายได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือจาก สน.ทองหล่อ ดำเนินการ กวดขันจับ-ปรับ บังคับใช้กฎหมายกับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ที่จอดคร่อมทางม้าลายหรือจอดล้ำเส้น และในระยะยาวจะติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อใช้ระบบ AI ตรวจสอบผู้ขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ที่กระทำความผิด</p>		อโศกฯ รวมทั้งการขยายผลการดำเนินการไปในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
๗	จัดกวดวิชาออนไลน์ให้ นร. ชั้น ม.๖ โรงเรียนสังกัด กทม.เตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย	ch๗	<p>- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวว่า กทม.จัดกวดวิชาออนไลน์ให้นักเรียน ชั้น ม.๖ โรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งชดเชยเวลาที่ต้องปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ขณะนี้อยู่ในช่วงการสอบและใกล้ปิดภาคเรียน ซึ่งยังมีอีก ๑ กิจกรรมที่นักเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน คือ การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จัดรัฐสภาศาสตร์ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกันจัดขึ้นตลอดเดือน มี.ค.นี้</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้น ม.๖ ในโรงเรียนสังกัด กทม.</p> <p>- เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกระดับและเสริมศักยภาพทางการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๘	กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง อาการหลัง ฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ ๓๐ นาที	thailandplus, thansettakij komchadluek	- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ในระยะแรกให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง ๑๓ จังหวัด พบอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนประปรายในบางพื้นที่ ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง จึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังอาการหลังฉีด ๓๐ นาที สังเกตอาการเพื่อดูว่ามีการแพ้วัคซีนหรือไม่ ปกติจะสังเกตอาการ ๑๕ นาที แต่ระบบของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยจะให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ ๓๐ นาที ตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนที่ สธ.วางไว้เพื่อความปลอดภัยอย่างรอบคอบ และเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการใด ๆ ก่อนจะอนุญาตให้กลับบ้าน และนัดฉีด เข็มที่สองต่อไป รวมถึงให้คำแนะนำการเฝ้าระวังอาการที่อาจเกิดขึ้นได้ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับโรงพยาบาลที่ให้บริการ สำหรับการเฝ้า ระวังเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสังเกตและถามอาการหลังฉีดทันที เฝ้าระวัง และสังเกตอาการในสถานที่รับวัคซีน ๓๐ นาที จากนั้นจะติดตามอาการอีก ในวันที่ ๑, ๗ และ ๓๐ ผ่านทางไลน์ “หมอพร้อม” หรือมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ติดตามอาการ ทั้งนี้ ผู้ที่รับวัคซีนควรสังเกต อาการต่อไปจนครบ ๓๐ วันตามโปรแกรมที่ สธ.วางไว้เพื่อความปลอดภัย	ด้านบวก - เพิ่มความเข้มข้นการเฝ้า ระวังอาการหลังฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ ๓๐ นาที และ ติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง	- สำนักงานแพทย์ สำนักงาน อนามัย และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ขึ้นตอนการก่อนและหลัง การรับวัคซีนโควิด-๑๙ รวมทั้งสังเกตอาการไม่พึง ประสงค์ให้ประชาชนได้รับ ทราบอย่างต่อเนื่อง
๙	อว.เปิดเผย คนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากาก อนามัยลดลง -เร่งกระตุ้น ไม่ให้การ์ดตก	siamrath, mgronline, thailandplus	- ศ. ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า ผลการติดตามการใส่หน้ากากอนามัยโดย ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AiMASK) มีแนวโน้มมาเป็นห่วง เนื่องจากในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๐ ก.พ.-๔ มี.ค.๖๔) คนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากอนามัย ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ที่ไม่ใส่หน้ากาก หรือใส่ไม่ถูกต้องรวมกันสูงถึง ๓.๙๗% แม้การใส่หน้ากากอนามัยโดยรวมยังสูง ๙๖% แต่เดือนที่ผ่านมา มี ข้อมูลว่า ประชาชนมีความระมัดระวังน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และช่วงวันหยุดยาว ทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมากใส่ หน้ากากอนามัยน้อยลง ทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นในการแพร่ระบาด - นอกจากนี้ ระบบ AiMASK ได้เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังการใส่หน้ากากอนามัยเป็น ๓๑ จุด ครอบคลุม ๓๐ เขตทั่วกรุงเทพฯ โดยพบว่าเขตยานนาวา มีประชาชน ผู้สัญจรที่ไม่ใส่หน้ากากหรือใส่ไม่ถูกต้องมากที่สุด ๑๙.๓๒% หรือสูงถึง ๑ ใน	ด้านบวก - สร้างความตระหนักให้ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน สุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T)	- สำนักงานอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน สุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใส่หน้ากาก อนามัย หรือหน้ากากผ้า อย่างถูกวิธีตลอดเวลาที่อยู่ ในที่สาธารณะ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			๕ คน และเขตบางคอแหลม ๑๐.๑๕% อีกทั้งยังพบว่า เขตที่มีอัตราการใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่า ๙๕% จำนวน ๑๑ เขต ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสวนหลวง, เขตดุสิต, เขตบางกอกใหญ่, เขตบางรัก, เขตจอมทอง, เขตคลองสาน, เขตภาษีเจริญ, เขตดอนเมือง, เขตสาทร และเขตลาดกระบัง ซึ่งมากที่สุดตั้งแต่เริ่มใช้ระบบการประเมินนี้		
๑๐	ปี ๖๓ คุณภาพ อากาศ กรุงเทพฯ ดีขึ้น	มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, thaipbs, matichon	- นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสถานการณ์สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปี ๒๕๖๓ ว่า พื้นที่กรุงเทพฯ-และปริมณฑล สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ปี ๒๕๖๓ อยู่ในช่วง ๒๐-๒๕ มคก./ลบ.ม. ลดลงกว่าปี ๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ยทั้ง ๖ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.ปทุมธานี และ จ.สมุทรสาคร ๒๓ มคก./ลบ.ม.ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๒ ทั้งนี้ สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ที่เพิ่มขึ้น และติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน วันละ ๓ เวลา คือ ๗.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น.เพื่อแจ้งเตือน สื่อสาร และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา การใช้ข้อมูลทางวิชาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ	<u>ด้านบวก</u> - มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์